



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๑๗

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๑๐ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.ประกาศ ปิด๒๕ สถานที่ เสี่ยงไม่มีกำหนด	dailynews, fm๙๑bkk, bangkokbiznews, newtv, sondhitalk, komchadluek, tnnthailand, infoquest, thestandard, siamrath, khaosod, mgronline, kapook, kaohoon, thansettakij, facebook.com, twitter.com	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด-๑๙ ที่ขยายวงไปในหลายจังหวัด รวมถึงพบจำนวนผู้ติดเชื้อ ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการระบาดระลอกใหม่นั้น หนึ่งใน จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากคือ กรุงเทพฯ จึงได้ลงนาม ประกาศ กทท.เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) โดยให้ปิด สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ (๑) สถานบริการ ผับ บาร์ สถาน บันเทิง (๒) สวนน้ำ สวนสนุก (๓) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กในตลาด ตลาดนัด (๔) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด (๕) สถานที่เล่นตุ๊กแก (๖) ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต (๗) สนามไก่ชน และสนามซ้อมไก่ชน (๘) สถานรับ เลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่เปิดค้างคืนอยู่เดิม) (๙) สนามมวย (๑๐) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) (๑๑) สนามม้า (๑๒) สถานประกอบ กิจการอาบน้ำ (๑๓) สถานประกอบกิจการอาบอบนวด (๑๔) สนามแข่งขัน ทุกประเภท (๑๕) สถานบริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง (๑๖) สนามชนโค ปลากัด (๑๗) สนามพระ ศูนย์พระเครื่อง (๑๘) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน (๑๙) สถานเสริมความงาม สถานที่สักเจาะผิวหนัง (๒๐) สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (๒๑) สปา นวดแผนไทย (๒๒) สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม ค่ายมวย (๒๓) สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด (๒๔) สถาบันลีลาศ หรือ สอนลีลาศ (๒๕) โรงเรียนกวดวิชา และสถานศึกษาทุกประเภท ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนสถานศึกษา ในสังกัด กทท.ปิดจนถึงวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับความเข้มข้นการ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคใน พื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการ เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ และสถานที่ตามประกาศ กทท. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว ให้ปฏิบัติ ตามประกาศดังกล่าวอย่าง เคร่งครัด
๒	กทท.หารือ มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด โรคโควิด-๑๙/ จัดพื้นที่ควบคุม	bangkokbiznews, matichon, naewna, mcot, prachachat, siamrath, tnnthailand, js๑๐๐, banmuang,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.กทท.) ครั้งที่ ๑๐๗/๒๕๖๓ ว่า ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต พื้นที่ สอดส่องดูแลสถานที่ที่ยังคงมีการจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เข้มข้น โดยให้	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	สูงสุด ๓ เขต	newtv, khaosod, dailynews, komchadluek, thairath, thebangkokinsight, thaipost, thestandard, tna.mcot, thansettakij, thainews, tnthailand, today.line.me, tnews, thaiquote, thematter, thaich๘, thethaipress, techsauce, thethaiger, thekey, businesstoday, brandbuffet, springnews, siamsport, sanook, one๓๑, naewna, nationtv, news.ch๗, news๑๐๐๕, innnews, mgronline, mangozero, moneyandbanking, voicetv, pantip.com, posttoday, liff.line.me, bit.ly, ๗๗kaoded, Chiangmainews, thaipbs, kaohoon, posttoday, facebook.com, twitter.com, youtube.com	<p>เจ้าหน้าที่กวดขันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง สำหรับเป้าหมายสำคัญของการตรวจพื้นที่ในเทศกาลปีใหม่ จะเน้นการตรวจดับ บาร์ คาราโอเกะที่ กทม. ได้มีคำสั่งปิดเป็นการชั่วคราวไปแล้ว ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพฯ และในประเทศไทย โดยภาพรวมพบว่าการระบาดระลอกใหม่นี้เกิดจากประชาชนเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ทราบและไม่ระมัดระวังตัว และการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่เกิดจากการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง ศบค.สร. ได้ขอให้ทุกจังหวัดทำแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุ โดยเฉพาะ จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบุรี และกรุงเทพฯ รวมทั้งเร่งหาผู้ป่วยติดเชื้อเชิงรุกทั้งกลุ่มผู้ที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ โดย ศบค.กทม. เห็นว่าจำเป็นต้องให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการตรวจได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ และให้สำนักงานแพทย์จัดหาสถานที่เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อาการไม่มาก - ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุม ที่ประชุมจึงได้กำหนดจัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน ๓ เขต ที่มีการระบาดคือ เขตหนองแขม เขตบางพลัด และเขตบางขุนเทียน โดยให้ ผอ.เขตมีอำนาจดูแลควบคุม หยุดกิจกรรมทุกกิจกรรม หรือควบคุมประชาชนกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการระบาดแพร่เชื้อ นอกจากนี้ จะหารือกับ ศบค. เกี่ยวกับมาตรการขายอาหารแบบนำกลับไปรับประทาน หรือ Take Away เนื่องจาก กรุงเทพฯ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่น ซึ่งประชาชนในพื้นที่อื่นจะเดินทางเข้า-ออกจำนวนมาก จึงต้องออกมาตรการนี้ให้สอดคล้องกับพื้นที่อื่น ๆ ด้วย 	อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการตรวจคัดกรองแรงงานต่างชาติดังเว็บไซต์ BkkCovid-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	ชี้แนวทางแยกกลุ่มสัมผัสเสียงสูง/เสียงต่ำเข้าชายติดโควิด-๑๙	mgronline, tnnthailand	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙จึงขอให้คำแนะนำแก่ประชาชน ดังนี้ กลุ่มสัมผัสเสียงสูง คือ ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย แล้วพูดคุยกับผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อในระยะ ๑ เมตร เป็นเวลานานเกิน ๕ นาที อยู่บ้านเดียวกัน ใช้สิ่งของร่วมกัน หรือโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ๒ แถวหน้า-หลัง ของผู้ป่วย ซึ่งกลุ่มเสียงสูงนี้ จะต้องกักตัวดูอาการ ๑๔ วัน และตรวจหาเชื้อทันทีถ้ามีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรืออ่อนเพลีย ส่วนกลุ่มสัมผัสเสียงต่ำ คือ ผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แม้จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องกักตัว ยังไปเรียน หรือทำงานได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย และสังเกตอาการจนครบ ๑๔ วัน หากมีความผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ</p> <p>- ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด หากมีความเสี่ยงสามารถทำแบบประเมินตัวเองผ่านระบบคัดกรอง BKK Covid-๑๙ http:// bkkcovid๑๙.bangkok.go.th เพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำงานและดูแลผู้ป่วยติดเชื้ออย่างเต็มที่</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของกลุ่มสัมผัสเสียงสูงและเสียงต่ำ รวมทั้งช่องทางการประเมินความเสี่ยงและตรวจคัดกรองผ่านระบบ BKKcovid๑๙</p>	<p>- สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน</p>
๔	“ผู้ว่าฯ อัศวิน” อวยพรปีใหม่ขอประชาชนอดทนผ่านวิกฤตโควิด-๑๙ไปด้วยกัน	mgronline, thansettakij	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-๑๙ อาจไม่สู้ดีนัก ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเศรษฐกิจของประเทศต้องชะงักลง ซึ่งในระลอกแรกจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้สามารถผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยดี และในระลอกใหม่นี้ก็จะผ่านไปได้อีกเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรของ กทม. ที่อดทนและเหน็ดเหนื่อยกับการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ ขอให้ทุกฝ่ายอดทนเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปด้วยกัน สำหรับปีใหม่ ๒๕๖๔ ประชาชนอาจจะไม่ได้ไปฉลองนอกบ้าน แต่สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้น คือ ท่านจะได้ฉลองปีใหม่อย่างสมบูรณ์แบบกับครอบครัวที่บ้าน ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ขออำนวยการ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	ศูนย์กีฬา กทม. ทำโอโซนสระ ว่ายน้ำ	แนวหน้า, naewna	<p>ให้แก่ประชาชนทุกคน ประสบแต่สิ่งที่สมหวังตั้งใจ ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ</p> <p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพ.กทม. กล่าวว่า ในปี ๖๔ กทม.โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และกองการท่องเที่ยว (สวท.) มีแผนพัฒนายกระดับศักยภาพศูนย์กีฬา กทม.ทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ โดยกองการกีฬา มีโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบสระว่ายน้ำให้เป็นระบบโอโซน แทนของเดิมที่ใช้ระบบคลอรีน ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำที่จะไม่มีกลิ่นคลอรีน น้ำที่บำบัดด้วยระบบโอโซนจะไม่กระด้าง ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้จากคลอรีน เป็นระบบการบำบัดน้ำที่สะอาดและดีต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อโควิด-๑๙ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ๒ แห่ง ที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการอีก ๑๐ ศูนย์ที่เหลือ ได้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บางบอน, ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน, ศูนย์กีฬารามอินทรา, ศูนย์กีฬา วชิรเบญจทัศ, ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน, ศูนย์กีฬาอ่อนนุช, ศูนย์กีฬามิตรไมตรี, ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา, ศูนย์กีฬาวารีย์ภรณ์ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (มีนบุรี)</p> <p>- นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบสกอร์บอร์ดของการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของประเทศไทย โดยจะเป็นระบบจับเวลาและแสดงผล รวมถึงสามารถเก็บสถิติเป็นประวัตินักกีฬาของ กทม. ในการแข่งขันรายการต่างๆ เพื่อใช้ในการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน กทม. เพื่อไปแข่งขันกีฬาระดับภาค และระดับชาติ โดยได้รับงบประมาณดำเนินการในปี ๖๔ ในศูนย์กีฬา ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด), ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (มีนบุรี) และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (บางบอน) และจะขอจัดสรรงบประมาณปี ๖๕ ดำเนินการศูนย์ที่เหลือด้วย</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- พัฒนาระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในศูนย์กีฬา กทม.</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และกองการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเปลี่ยนระบบสระว่ายน้ำให้เป็นระบบโอโซน และการปรับปรุงเปลี่ยนระบบสกอร์บอร์ดของการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ของศูนย์กีฬา กทม.ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๖	กทม.สั่งทุก สำนักงานเขต ตั้งด้านคัดกรอง โควิด ๑๔ จุด	matichon, siamrath, mgronline, banmuang, posttoday, prachachat,	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึง ผอ.เขตใน กทม. เรื่อง ให้จัดตั้งด้านคัดกรองโควิด-๑๙ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงให้สำนักงานเขตตั้งด้านคัดกรอง ๑๔ จุด มี</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดตั้งด้านคัดกรองโควิด-๑๙ ในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑๔ จุด เพื่อ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดตั้งด้านคัดกรองโควิด-๑๙ ๑๔</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thansettakij, thaipost, sondhitalk, springnews, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thestandard, khaosod, komchadluek, workpointtoday, tna.mcot, naewna, innnews, prachachat, js๑๐๐, thansettakij	รายละเอียด ดังนี้ (๑) บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ถ.แจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้า (๒) บริเวณคลังสินค้าประตู ๗ ถ.วิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า (๓) บริเวณทางยกระดับโกลด์เวย์ ด่านดอนเมือง (๔) บริเวณทางแยกใต้ด่วนมหานคร ถ.สุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้า (๕) บริเวณหน้าบีเอ็มเอสโซ่ โกลด์สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (๖) บริเวณหน้าอาคารเนชั่น ถ.บางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า (๗) บริเวณทางยกระดับบูรพาวิถี ด้านบางจากฝั่งขาเข้า (๘) บริเวณหน้าศูนย์โตโยต้า ถ.ราชพฤกษ์ (๙) บริเวณสะพานต่างระดับข้ามแยก ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ถ.บรมนนี่ฝั่งขาเข้า (๑๐) บริเวณใต้สะพานภูมิพล ถ.สุขสวัสดิ์ (๑๑) บริเวณหน้าบีเอ็ม ป.ต.ท. สาขาพระราม ๒ ซอย ๙๒ ถ.พระราม ๒ (๑๒) บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ ถ.เลียบบคลองพิทยาลงกรณ์ (๑๓) บริเวณหน้า ม.เอเชีย ถ.เพชรเกษมฝั่งขาเข้า และ (๑๔) บริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถ.เอกชัย	สกัดเส้นทางแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ - มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่	จุดในพื้นที่ ๑๑ เขต
๗	ผู้บริหาร กทม. ตรวจสอบ ด้านคัดกรอง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	matichon, komchadluek, tna.mcot, thaipost, thethaipress, ml๒news, mgronline, bangkokbiznews, thailandplus, posttoday, prachachat, posttoday, youtube.com	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังลงพื้นที่ พร้อมด้วย นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รป.กท. ตรวจสอบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) บริเวณบีเอ็ม น้ำมัน ปตท. ถ.กาญจนาภิเษก (ฝั่งขาเข้า) เขตตลิ่งชันว่า กทม.ได้จัดตั้งจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างดาวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-๑๙ โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอด ๒๔ ชม. รวมทั้งสิ้น ๑๔ จุด โดยประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น) สน.ท้องที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ เป็นต้น นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๓ จนถึงวันที่ ๒ ม.ค. ๖๔ ทั้ง ๑๔ จุดสกัด เจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจรถโดยสารและรถที่มีการบรรทุกคนเข้าพื้นที่ทั้งหมด ๒๓,๗๘๙ คัน รวม ๙๒,๐๕๘ คน พบเป็นชาวต่างดาว ๑,๓๕๕ คน ซึ่งในทุกจุดสกัดได้ใช้ระบบคัดกรอง BKK COVID-๑๙ และแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” - จากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณหน้า ม.เอเชียอาคเนย์ ถ.เพชรเกษม เขตหนองแขม ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สีแดง โดยนอกจากการขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบให้กำลังใจ พร้อม กำชับแนวทางการปฏิบัติแก่ เจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองโควิด-๑๙ ในพื้นที่ รอยต่อ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑๔ จุด	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรค ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>และตรวจวัดไข้แล้ว ยังมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ (๑) แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ เดินทางไปทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้ประสานนายจ้างมารับตัวกลับ หรือนำตัวส่งจุดตรวจสมุทรสาคร (๒) แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไปส่งสินค้านอกพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ทำประวัติพร้อมแจ้งห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ (๓) แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในจังหวัดอื่นๆ ห้ามเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเด็ดขาด และ (๔) แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือไม่มีเอกสารแสดงตนให้ส่งตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางวันทนี วัฒนะ ร.ป.กท. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ และท่าอากาศยานดอนเมือง ประตุ ๘ ถ.วิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เขตดอนเมืองว่า ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด - นายขจิต ชัชวานิชย์ ร.ป.กท.กล่าวจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) บริเวณแยกใต้ด่วนมหานคร ถ.สุวินทวงศ์ พื้นที่เขตหนองจอก ว่า ขอให้ประชาชนที่จะสัญจรเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งเป็นความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน 		
๘	กท.สรุยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙/แจ้งกลุ่มเสี่ยงเข้าระบบ BKKCOVID๑๙	matichon, dailynews, prachachat, komchadluek, bangkokbiznews, mgronline, m๒fnews, siamrath, sondhitalk, newtv, naewna, nationtv, js๑๐๐,	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กท.โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang”ระบุในกรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๓ - ๓ ม.ค. ๖๔ รวม ๒๐๑ ราย จากการสอบสวนโรคแล้ว ๑๘๒ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ๔๓ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๓๙ คน การติดเชื้อในประเทศมาจากการมีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง และการไปสถานบันเทิง สถานที่ชุมชน สถานที่แออัด กลุ่มอาชีพเสี่ยง และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า สำหรับการแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค	ด้านบวก - สรุปข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อและแจ้งไลน์โดยละเอียด พร้อมแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงเข้าคัดกรองด้วยระบบ BKKCOVID๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และแจ้ง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		bangkokbiznews, thebangkokinsight, thaipost, sanook, pptvhd๓๖, fm๙๑bkk, kaohoon, posttoday, thebangkokinsight, businesstoday, brighttv, ๗๗kaoded, news.ch๗, youtube.com	จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคล ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ - นอกจากนี้แจ้งให้ผู้ที่ไปใช้บริการร้าน groove evening ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๓ ร้าน new jazz ตรงข้าม The mall ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ เข้าร่วมระบบ BKKcovid๑๙ ซึ่ง กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือติดต่อสำนักงานมัย กทม.ได้ที่ โทร. ๐๒-๒๐๓-๒๓๙๓ และ ๐๒-๒๐๓-๒๓๙๖		ช่องทางการคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองผ่านระบบ BKKCOVID๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบ
๙	กทม.สั่งปิดโรงเรียนในสังกัดเพิ่มเติมถึง ๑๗ ม.ค.๖๔	dailynews, naewna, js๑๐๐, matichon, khaosod, komchadluek, thebangkokinsight, mgronlin, siamrath, springnews, innnews, thansettakij, nationtv, thairath, matichonweekly, posttoday, prachachat, tnnthailand, mgronline, newtv, news.ch๗, thaipbs, sanook, prachachat, amarintv, kapook,	- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักงานการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ออกประกาศสำนักงานการศึกษา เรื่อง “ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) วันที่ ๑ ม.ค. ๖๔ ระบุตามประกาศสำนักงานศึกษา ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) โดยให้ปิดโรงเรียนในสังกัด กทม.ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพฯ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรครายรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัด กทม.ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๗ ม.ค. ๖๔ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้โรงเรียนจัดเตรียมการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับความเข้มข้นการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในสถานศึกษาสังกัด กทม.	- สำนักงานศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดแนวทางพิจารณาสำหรับสถานศึกษาในสังกัด กทม. เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเสริม และการสอนชดเชยให้นักเรียน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		sondhitalk, thekey, news.ch๗, bit.ly, facebook.com			
๑๐	จ้างที่ปรึกษา ศึกษาร่วมทุน รถไฟฟ้าบาง นา-สุวรรณภูมิ	แนวหน้า, naewna	<p>- นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวว่า กทม.โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้วางแผนเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายบางนา-สุวรรณภูมิ โดยเตรียมว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมทุน (PPP) รถไฟฟ้าสายบางนา-สุวรรณภูมิ ระยะแรก ช่วงบางนา - หมู่บ้านธานี ระยะทาง ๑๔.๔ กม. จำนวน ๑๒ สถานี วงเงิน ๒๑.๘ ล้านบาท ระยะเวลา ๒๐๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา คาดจะประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาในเดือน ม.ค.นี้ ส่วนระยะที่ ๒ จาก หมู่บ้านธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน ๒ สถานี ต้องรอโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านใต้สนามบินสุวรรณภูมิ แล้วเสร็จก่อนจึงจะศึกษาอีกครั้ง</p> <p>- สำหรับรถไฟฟ้าสายบางนาสุวรรณภูมิ ออกแบบเป็นรถไฟฟ้า Light Rail แนวเส้นทางจะวิ่งไปตาม ถ.เทพรัตน หรือ ถ.บางนา-ตราด แบ่งเป็น ๒ ระยะ โดยระยะแรก มี ๑๒ สถานี ได้แก่ (๑) สถานีบางนา (๒) สถานีประภามนตรี (๓) สถานีบางนา-ตราด ๑๗ (๔) สถานีบางนา-ตราด ๒๕ (๕) สถานีวัดศรีเอี่ยม (๖) สถานีเปรมฤทัย (๗) สถานีบางนา-กม.๖ (๘) สถานีบางแก้ว (๙) สถานีกาญจนาภิเษก (๑๐) สถานีวัดสลุด (๑๑) สถานีกิ่งแก้ว (๑๒) สถานีธานี ระยะที่ ๒ จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ (๑) สถานีมหาวิทยาลัยเกริก และ (๒) สถานีสุวรรณภูมิใต้</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ ราง เรือ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน</p> <p>- ส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จโครงการรถไฟฟ้าสายบางนา-สุวรรณภูมิให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์